



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

ขณะนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙)

ที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นายพินิจ ราชวัฒน์	นักบริหาร อบจ. ระดับ ๘	อบจ.ชลบุรี	

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๕๕๗ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการสี kaki แขนยาว คอพับ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวข้าราชการไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไม่ไป รายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง ในการคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายคงสิน แสงสัตยา)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.ชลบุรี

ประธานกรรมการคัดเลือกฯ